

Quốc hội với sứ mệnh hoàn thiện thể chế

09:29 29/10/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV đang diễn ra với một tâm thế đặc biệt, tâm thế của cơ quan dân biểu mang ý Đảng, lòng dân chủ động đổi mới, nỗ lực hoàn tất những công việc hệ trọng của nhiệm kỳ đang dần về đích, cùng dân tộc, cùng đất nước tạo tiền đề, chủ động bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Mệnh lệnh của trái tim, từ thực tiễn phát triển

Ngày 20/10, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra những luận cứ đánh thép: “Với những thành tựu vĩ đại sau gần 80 năm lập nước, với thể và lực đã tích lũy được, với thời cơ, vận hội mới, chúng ta đã hội tụ đủ điều kiện và đang đứng trước cơ hội lịch sử để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của toàn dân tộc, xây dựng thành công nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu”.

Một ngày sau đó, ngày 21/10, phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm một lần nữa nhấn mạnh: “Thế giới đang trong thời kỳ thay đổi có tính thời đại, đất nước cũng đang đứng trước cánh cửa lịch sử để bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Thực tiễn nóng bỏng của đất nước đang đặt ra những vấn đề cấp bách cần giải quyết, nhân dân đang mong chờ và kỳ vọng vào những quyết sách của Đảng, Nhà nước, của Quốc hội”.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV

Những chỉ dẫn, khẳng định mạnh mẽ về một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc của người đứng đầu Đảng ta vang lên giữa một nơi vốn được coi là hội nghị “diên hồng”, đã thực sự tạo hưng phấn cho xã hội, khơi gợi tinh thần dân tộc đặc biệt. Sau gần 40 năm của kỷ nguyên đổi mới, nhân dân Việt Nam, đất nước Việt Nam lại sẽ có cho mình một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh dưới sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Thời đại Hồ Chí Minh ghi dấu thêm một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc tiếp sau kỷ nguyên độc lập, tự do, xây dựng chủ nghĩa xã hội và kỷ nguyên đổi mới. Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc là đòi hỏi tất yếu, khách quan của lịch sử, của một quá trình đất nước nỗ lực chuyển mình, giành được những thành quả to lớn trên mọi phương diện.

Trong bối cảnh thế giới đang trong thời kỳ thay đổi có tính thời đại, một trật tự thế giới mới sẽ được xác lập, chúng ta hoàn toàn có cơ sở định vị mục tiêu đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Một trong những cơ sở ấy là, những thành tựu vĩ đại đạt được sau 40 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, giúp Việt Nam tích lũy thế và lực cho sự phát triển bút

phá trong giai đoạn tiếp theo.

Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, trình độ thấp, bị bao vây, cấm vận, Việt Nam đã trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình, hội nhập sâu, rộng vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu, nền văn minh nhân loại, đảm nhiệm nhiều trọng trách quốc tế, phát huy vai trò tích cực tại nhiều tổ chức, diễn đàn đa phương quan trọng. Độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; lợi ích quốc gia, dân tộc được bảo đảm.

Trước vận mệnh mới, thời cơ mới của quốc gia, dân tộc, quyết tâm chính trị càng được thể hiện: “Những tồn tại, hạn chế kéo dài nhiều năm cần khẩn trương khắc phục, không để cản trở phát triển, gây lãng phí, lỡ thời cơ phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”. Đổi mới tư duy - lời hiệu triệu mang mệnh lệnh của trái tim, của dân tộc, của thực tiễn nóng bỏng. Ngọn cờ chỉ đạo ấy sẽ là kim chỉ nam để không những tháo gỡ hàng núi điểm nghẽn thể chế hiện tại, mà còn khơi thông cho việc xây dựng thể chế tới đây để đất nước bước vào kỷ nguyên mới.



Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra lợi ích nhóm, tác động pháp luật, để lọt, đánh giá không toàn diện yếu tố an ninh gây tác động tiêu cực đến lợi ích chung, lợi ích quốc gia.

Yêu cầu đổi mới tư duy

Những ngày qua, trên nghị trường luôn nóng bỏng yếu tố thời sự bởi cặp phạm trù đặc biệt quan trọng “kỷ nguyên mới” - “tư duy mới”.

Bài học lịch sử của cha ông hãy còn nguyên giá trị. Đổi mới tư duy đã từng giúp các thế hệ cha ông làm nên công cuộc đổi mới năm 1986, biến nền kinh tế một thành phần thành đa thành phần, mà động lực của nó vẫn đang còn đà cho đến hôm nay. Sau gần 40 năm, để bước vào kỷ nguyên mới, chúng ta không chỉ tiếp tục con đường đổi mới toàn diện, đồng bộ mạnh mẽ hơn mà là đổi mới khác trước và phải khác trước, với nội hàm và cách thức khác trước trên nguyên tắc lớn và mục tiêu cơ bản là đổi mới xã hội chủ nghĩa.

Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV dẫu phải hoạt động trong bối cảnh tình hình đất nước có nhiều khó khăn, đương đầu với nhiều thách thức, trong đó đại dịch Covid-19 kéo dài hơn hai năm đã để lại những hậu quả rất nặng nề, đến giờ cả nước vẫn đang tập trung khắc phục, để đẩy nhanh tốc độ phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; trong đó tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, ngoài dự báo, gây ảnh hưởng đến tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự đồng lòng của toàn dân, trong nhiệm kỳ này, chúng ta đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Quốc hội Khóa XV đã nỗ lực, nghiên cứu tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng pháp luật theo hướng linh hoạt hơn để vừa quản lý hiệu quả, vừa tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp về chính sách, pháp luật, thể chế, từ đó tạo động lực và đáp ứng cao nhất yêu cầu phát triển của đất nước cũng như sự mong đợi, kỳ vọng của cử tri và Nhân dân.

Đúng như tinh thần theo Quy định số 178-QĐ/TW của Bộ Chính trị ngày 27/6/2024 về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật cũng như tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư đó là công tác xây dựng pháp luật phải xuất phát từ thực tiễn, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, không cầu toàn, không nóng vội; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế nhằm khơi thông nguồn lực, giải quyết, khắc phục các điểm nghẽn; tất cả vì sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của đất nước nói chung và các địa phương nói riêng, bảo đời sống của Nhân dân...

Ngay trong phiên khai mạc Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Quốc

hội Trần Thanh Mẫn đã có 2 bài phát biểu đặc biệt quan trọng và đều thống nhất một tư tưởng chỉ đạo đó là yêu cầu đổi mới tư duy lập pháp theo hướng vừa đảm bảo quản lý, vừa khơi thông nguồn lực cho phát triển trên mảnh đất thực tiễn Việt Nam; đổi mới để thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; đổi mới mạnh mẽ tổ chức, hoạt động.

Theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, để đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới, Quốc hội đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ. Trong đó, đổi mới mạnh mẽ tổ chức, hoạt động của Quốc hội, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội, coi đây là một trong những yếu tố then chốt của then chốt để đổi mới hoạt động của Quốc hội.

Tuyệt đối không hành chính hóa hoạt động của Quốc hội. Hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội phải đúng vai thuộc bài, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ và quan hệ giữa các cơ quan, nhất là các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ, đảm bảo chặt chẽ, hài hòa trong quy trình quản trị quốc gia. Quốc hội và đại biểu Quốc hội cần thống nhất cao gương mẫu đi đầu đóng góp tích cực quan trọng trong xây dựng thể chế phát triển đất nước với tinh thần đổi mới, cải cách, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân... Đồng thời, sắp xếp kiện toàn Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, các cơ quan của Quốc hội, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại của Quốc hội, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.



Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XV

Đi qua ba phần tư chặng đường, Quốc hội khóa XV còn hai kỳ họp nữa (Kỳ họp thứ Chín và thứ Mười) sẽ kết thúc nhiệm kỳ. Cùng với kỳ họp thứ 8, đây cũng sẽ là những kỳ họp có trách nhiệm thể chế hóa Nghị quyết của Trung ương lần thứ 10 khóa XIII, khẩn trương đưa chủ trương của Đảng vào thực tiễn cuộc sống và giải quyết nhiều vấn đề quan trọng khác của đất nước, tạo tiền đề chuẩn bị ngay về mọi mặt để chúng ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Đích đến của kỷ nguyên vươn mình là dân giàu, nước mạnh, xã hội xã hội chủ nghĩa, sánh vai với các cường quốc năm châu. Ưu tiên hàng đầu trong kỷ nguyên mới là thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao; khơi dậy mạnh mẽ hào khí dân tộc, tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, khát vọng phát triển đất nước; kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại... Đích đến, mục tiêu đã rõ ràng, nhiệm vụ đặt ra hết sức nặng nề đòi hỏi một quyết tâm chính trị, năng lực, tầm nhìn và trách nhiệm cao của mỗi cơ quan, tổ chức của Quốc hội. Nhiệm vụ trước mắt, đổi

mới tư duy kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, chính sách, khơi thông nguồn lực, khắc phục các điểm nghẽn, tất cả vì sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đảm bảo đời sống của Nhân dân.

Nhìn lại quá trình phát triển của lịch sử cách mạng Việt Nam cho thấy, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, khơi dậy ý chí tự lực, tự chủ, tự tin, tự cường, tự hào dân tộc, huy động sức mạnh toàn dân kết hợp với sức mạnh thời đại, con thuyền cách mạng Việt Nam sẽ đạt được những kỳ tích (Kỳ tích về một Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á chiến thắng hai đế quốc thực dân hùng mạnh; kỳ tích về một nước từ bị bao vây cấm vận thực hiện thành công công cuộc đổi mới với những thành tựu vĩ đại). Hôm nay chúng ta có quyền tin tưởng vào đích đến thắng lợi của con đường tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc.

Chỉ xin nhắc lại, cán bộ và công tác cán bộ là vấn đề “rất trọng yếu”, “quyết định mọi việc”, “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Chúng ta cải cách thể chế bắt đầu từ tư duy tức là từ con người. Điều hành, thực thi công cuộc cải cách ấy rất cần những đại biểu Quốc hội luôn khắc cốt, ghi tâm thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại “vì lợi nước quên lợi nhà, vì lợi chung quên lợi riêng”. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc là yêu cầu bức thiết.

“Dân tin tưởng, Quốc hội phải nỗ lực hết sức mình”, lời trách nhiệm, lời tự hào nhưng cũng như một lời cam kết trước Đảng, trước Nhân dân của người đứng đầu Quốc hội. Niềm tin quốc gia, niềm tin dân tộc cũng từ đó mà thành. Thực hiện tốt sứ mệnh của mình, Quốc hội đã và sẽ góp phần khơi dậy động lực, tinh thần cống hiến vì đất nước, khơi thông mọi nguồn lực xã hội, nguồn lực trong nhân dân, đóng góp vào quá trình hoạch định chính sách, pháp luật và xây dựng thể chế tới đây để chủ động bước vào “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”.

Anh Tuấn - Hồng Phong

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/quoc-hoi-voi-su-menh-hoan-thien-the-che-bai-3-quoc-hoi-truoc-ky-nguyen-moi-ky-nguyen-vuon-minh-cua-dan-toc-viet-nam>